

ปรับ‘ก.พลังงาน’แก้ขัดแย้ง

- ‘กฤติศ’ ถก 5 กระทรวง บูรณาการ แผน
- ล้วงเงินกองทุนฯ 15 พันล. ช่วยชุมชน

กฤติศเดินสายหารือ 5 กระทรวง สำคัญแก้ปมขัดแย้ง-หวังชาวบ้านเข้าใจ ใช้งบกองทุนอนุรักษ์หนุนกว่า 5,000 ล้านบาท รื้อบทบาทพลังงานจังหวัด ขอกำลังคนเพิ่ม 115 คน เข้าถึงชุมชน

นายกฤติศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างการทำงานให้สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ป้องกันความขัดแย้ง หรือความเห็นต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งปรับการทำงานของพลังงานทั่วประเทศ โดยแนวทางหลักคือ การทำงานร่วม

5 กระทรวง สำคัญ เพื่อให้แผนการทำงานด้านพลังงานของประเทศสามารถเชื่อมโยงประชาชนเข้าถึง ล่าสุดหารือร่วมกับมหาดไทย ผลการหารือได้ข้อสรุปให้พลังงานจังหวัดทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 4-5 คนต่อจังหวัด เข้าไปทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งการเข้าอำนวยความสะดวก ร่วมตรวจสอบ

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนที่ปัจจุบันมีโควตาตามแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้า (พีดีพี) ใหม่ 900 เมกะวัตต์ และกระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างนำร่อง 12 โครงการ นอกจากนี้ จะเข้าไปพัฒนาชุมชนที่จังหวัดมีข้อมูลอยู่แล้ว ลักษณะชี้เป้า พลังงานจังหวัดจะร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นนำองค์ความรู้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยเหลือ อาทิ ติดตั้งพาราโบลาดอม (ระบบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์) เพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชน สนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์) การนำขี้ข้าวโพดมาทำเป็นถ่าน การสนับสนุนให้ปลูกพืชพลังงานทดแทน และประสานกับโรงงานในการรับซื้อ นอกจากนี้ ยังหารือถึงแนวทางการทำงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงที่จะต้องมีการขยายสายส่งตามแผนพีดีพี

“จะให้พลังงานจังหวัดร่วมกับชุมชนจัดทำโครงการขอใช้งบจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานที่จัดสรรทุกปีกว่า 10,000 ล้านบาท อย่างปีงบประมาณ

2562 นี้กองทุนอยู่ระหว่างการพิจารณาข
กลางปีที่เหลือประมาณ 9,000 ล้านบาท จาก
คำขอ 38,000 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะ
กรรมการกองทุนฯที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาวันที่
14 กุมภาพันธ์ เพื่อเริ่มใช้งบตั้งแต่วันที่ 1
มีนาคม 2562 โดยจากการพิจารณาเบื้องต้น
กว่า 50% ของวงเงิน หรือกว่า 5,000 ล้านบาท
จะเข้าไปสนับสนุนพลังงานในชุมชน และปีงบประมาณ
2563 จะกำหนดเกณฑ์คำขอใช้งบที่มุ่งพัฒนา
ชุมชน และมีพลังงานจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบ
การใช้งบให้เกิดความโปร่งใส” นายกุลิศกล่าว

นายกุลิศกล่าวว่า ผลการหารือกับกระทรวง
คมนาคม ได้ข้อสรุปด้านการเตรียมความพร้อม
ของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการลงทุนด้าน
รถไฟฟ้าทางคู่ และภายในสัปดาห์นี้จะเดินสาย
หารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมเรื่องการพัฒนามาตรฐานน้ำมันยูโร
5 การใช้น้ำมันในการสำรวจด้านพลังงาน

ต่างๆ กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องแผนรถยนต์
ไฟฟ้า (อีวี) ในประเทศ กระทรวงเกษตรฯเรื่อง
การใช้พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ด้านพลังงาน

นายกุลิศกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ในการ
ทำงานพบว่าพลังงานจังหวัดยังขาดบุคลากร
จำนวนมาก บางจังหวัดไม่มีฝ่ายบัญชีจึงให้
วิศวกรมาทำแทนจึงเกิดความผิดพลาดส่ง
ผลไปถึงการใช้งบประมาณด้วยความไม่ตั้งใจ
ล่าสุด จึงทำเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ขอบบุคลากรเพิ่มอีก
115 คน และขอให้ยกระดับพลังงานจังหวัด
ทั่วประเทศเป็น ซี 9 จากปัจจุบันทั้งประเทศมี
ซี 9 เพียง 16 คน ที่เหลือเป็น ซี 8 เพื่อการ
ทำงานหลังจากนี้สอดรับนโยบายของนายศิริ
จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน ที่ต้องการให้กระทรวงพลังงาน
ปรับบทบาทเข้าถึงประชาชน ไม่ใช่เครื่องมือ
นายทุนตามที่บางฝ่ายโจมตี